

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri

UBND huyện Bù Đăng nhận được Công văn số 3152/UBND-TH ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Công văn số 168/ĐĐBQH ngày 12/10/2022.

Nội dung kiến nghị: Cử tri Bùi Văn Trí và cử tri Nguyễn Thị Thủy, thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng kiến nghị: Việc di dời các hộ dân thuộc khu dân cư thôn 3, xã Minh Hưng, hiện nay còn hơn 80 hộ dân chưa được bố trí đất tái định cư để ổn định cuộc sống, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Qua xem xét nội dung kiến nghị, kết quả xác minh và đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tại Báo cáo số 55/BC-TTPTQĐ ngày 31/10/2022.

UBND huyện Bù Đăng có ý kiến như sau:

Việc bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân là công nhân Nông trường cao su Minh Hưng được Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng cấp đất năm 1993 để xây dựng nhà ở hiện đang sinh sống dọc QL 14 thôn 3, xã Minh Hưng vào khu dân cư thôn 3, xã Minh Hưng.

UBND huyện đã thực hiện bố trí cho 19 hộ dân vào khu dân cư thôn 3, xã Minh Hưng. Các hộ còn lại, UBND huyện sẽ thực hiện bố trí vào khu đất 8,2 ha của Công ty TNHH Sài Gòn – Bình Phước đã được UBND tỉnh thu hồi giao về cho UBND huyện Bù Đăng quản lý.

Việc quy hoạch khu đất 8,2 ha của Công ty TNHH Sài Gòn – Bình Phước:

Ngày 16/3/2021, UBND huyện Bù Đăng đã ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Di dời các hộ dân dọc QL14 tại thôn 3, xã Minh Hưng nằm trong diện tích sử dụng đất của Công ty TNHH Sài Gòn – Bình Phước được UBND tỉnh thu hồi giao về cho UBND huyện Bù Đăng quản lý. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (*Cơ quan Thường trực Hội đồng bồi thường QĐ 668*) đã tiến hành trình tự thủ tục các bước tổ chức họp dân công bố dự án, kiểm kê vật kiến trúc trên đất, đồng thời thuê đơn vị tư vấn làm giá đất phục vụ công tác áp giá bồi thường, hỗ trợ. UBND huyện đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính tiền bồi thường, hỗ trợ trong công tác thu hồi đất.

Tuy nhiên, tại Công văn số 2454/STNMT-CCQLĐĐ ngày 25/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường có nêu “Diện tích đất thuộc hành lang lộ giới, phân diện tích khu đất của 40 hộ dân bị ảnh hưởng chưa được phê duyệt danh mục thu hồi đất theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện nên chưa đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định”. Qua ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bù Đăng sẽ tiến hành đăng ký danh mục thu hồi đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để có cơ sở thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, UBND huyện sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định để tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp ổn định dân cư đối với các hộ còn lại vào khu dân cư.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Công văn số 168/ĐĐBQH ngày 12/10/2022 của UBND huyện Bù Đăng. / *frul*

Nơi nhận:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- Trung tâm PTQĐ;
- UBND xã Minh Hưng;
- Cử tri Bùi Văn Trí;
- Cử tri Nguyễn Thị Thủy;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Phương